

ด้วยพระนามของเอกองค์อัลลอฮ์

จดหมายข่าวอิหร่าน (ฉบับที่ 27)

การเมือง

คำเชิญของ BRICS ไปยังประธานาธิบดีอิหร่าน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวถึงการประชุมสุดยอดกลุ่ม BRICS ครั้งต่อไปและกระบวนการเป็นสมาชิกของอิหร่านในองค์กรนี้ว่า: “พลฯ รัสเซีย ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอด BRICS ครั้งต่อไป

นายกันออนี กล่าวว่า: อิหร่านในฐานะประเทศที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในภูมิภาคนี้ ได้ประกาศความปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มนี้ และสมาชิก BRICS ก็ให้ความสำคัญกับอิหร่านเป็นอย่างมาก

นายกันออนี กล่าวต่อ: ศักยภาพและความสามารถทางเศรษฐกิจของอิหร่านจะช่วยให้เรามีความร่วมมือที่เกื้อกูลกันตามเป้าหมายขององค์กรนี้ หากอิหร่านเข้าเป็นสมาชิกของ BRICS และ BRICS นั้นมีเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเป็นสมาชิกของอิหร่านสามารถก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันได้สำหรับทั้งสองฝ่าย

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังกล่าวอีกว่า: เร็วๆ นี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านจะเดินทางไปยังกรุงอิสลามาบัด ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนทางเศรษฐกิจระดับสูงตามคำเชิญของมิตรชาวปากีสถาน

ทั้งนี้ นายกันออนี ยังได้เน้นย้ำว่า: เรามีประเด็นต่างๆ ที่จะหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับฝ่ายปากีสถาน และนอกเหนือจากประเด็นทางการเมืองและปัญหาความมั่นคงทั่วไปแล้ว เรายังจะตรวจสอบและหารือประเด็นการต่อสู้กับการก่อการร้ายด้วย

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านและซีเรีย

พลฯ สุเชน อะมีร์ อับดุลลอฮียอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน และ พลฯ ฟัยซอล อัลเม็กดาดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซีเรีย ร่วมหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทวิภาคี, ภูมิภาค และประเด็นระหว่างประเทศบางประเด็นในกรุงเตหะราน

พลฯ อะมีร์ อับดุลลอฮียอน ถือว่าการติดตามข้อตกลงของประธานาธิบดีของทั้งสองประเทศเป็นลำดับความสำคัญที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง และได้กล่าวว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เป็นประจักษ์พยานในความคืบหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ในด้านเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน กล่าวเสริมว่า: การจัดตั้งบริษัทประกันร่วม ข้อตกลงสำหรับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ด้วยสกุลเงินประจำชาติของทั้งสองประเทศ และการเริ่มต้นการเดินทางของผู้แสวงบุญชาวอิหร่าน ไปยังซีเรีย เป็นเรื่องที่เรากำลังติดตามอยู่ด้วยเช่นกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซีเรีย กล่าวในการประชุมครั้งนี้ว่า: ประชาชนและรัฐบาลซีเรีย มีความยินดียิ่งกับการเยือนซีเรียของประธานาธิบดีสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน และการขยายความสัมพันธ์กับอิหร่านให้มากที่สุด และพวกเขาพร้อมต้อนรับการทูตที่มีประสิทธิผลระหว่างทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้เขายังระบุด้วยว่า: รัฐบาลซีเรียยื่นเคียงข้างชาวปาเลสไตน์ในการกำหนดชะตากรรมและเรียกร้องสิทธิของพวกเขา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซีเรียถือว่าการมีอยู่ของกองกำลังอเมริกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนี้ผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้ถอนกองกำลังยึดครองออกจากดินแดนของซีเรีย

เศรษฐกิจ

IMF ปรับคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของอิหร่านในปี พ.ศ. 2566 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.5

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้ปรับเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2566 โดยการคาดการณ์สำหรับอิหร่านท่ามกลางการส่งออกน้ำมันที่ดีขึ้นจากประเทศ และแม้ว่าจะยังคงดำเนินต่อไปภายใต้แรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

ตัวเลขของ IMF แสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของอิหร่านกำลังดำเนินไปโดยมีการขยายตัวร้อยละ 2.5 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ร้อยละ 2 ในปีนี้

IMF ได้กล่าวว่า เมื่อต้นปีนี้นี้การเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นที่สำคัญสำหรับเอเชีย เช่น จีนและอินเดียจะช่วยให้อิหร่านนั้นสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปยังประเทศเหล่านั้น

IMF ยังคาดการณ์ไว้ว่าอัตราเงินเฟ้อสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 49 ของอิหร่านในปี พ.ศ. 2565 จะลดลงเหลือร้อยละ 42 ในปีนี้ และร้อยละ 30 ในปีหน้า

ตัวเลขดังกล่าวยืนยันการรายงานโดยหน่วยงานรัฐบาลของอิหร่านที่แนะนำว่าประเทศกำลังอยู่บนเส้นทางที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อและฟื้นฟูการเติบโตทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่ระดับเหมือนก่อนปี พ.ศ. 2561 และเมื่อสหรัฐฯ ถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและกำหนดมาตรการลงโทษคว่ำบาตรต่ออิหร่าน

การคว่ำบาตรส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านในเบื้องต้นและนำไปสู่ช่วงเวลา
การเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงลบในประเทศ

ซึ่งอย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2565 หลังจากนั้นดำเนินการปฏิรูป
เศรษฐกิจหลายชุดเพื่อชดเชยผลกระทบจากการคว่ำบาตร

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการคว่ำบาตรต่ออิหร่านของสหรัฐฯ เปิดโอกาสให้ประเทศนี้ขยายเศรษฐกิจออกจาก
รายได้หลักของน้ำมันและฟองพองเศรษฐกิจในประเทศมากขึ้น

โอเปก: อิหร่านมีรายได้จากน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 ในปี ค.ศ. 2022

ตัวเลขโดยองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ได้แสดงให้เห็นว่า อิหร่านมีรายได้จากการ
ส่งออกน้ำมันเพิ่มขึ้นร้อยละ 67 ในปีที่แล้ว แม้จะมีแรงกดดันและการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องจากประเทศสหรัฐฯ

ข้อมูลของโอเปกแสดงให้เห็นว่าอิหร่านมีรายได้ 42,000 ล้านดอลลาร์จากการส่งออกน้ำมันที่บันทึกใน
ปี พ.ศ. 2564 เพิ่มขึ้น 25,000 ล้านดอลลาร์

รายได้จากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังคงถูกห้ามจากการค้าปลีกของน้ำมัน
เนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ

รายรับจากการส่งออกน้ำมันของอิหร่านสูงถึง 60,000 ล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อวอชิงตันเริ่มต้น
เพื่อกำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อการค้าน้ำมันของอิหร่านหลังจากถอนตัวจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของประเทศอิหร่าน

รัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันของสหรัฐฯ ได้ระบุว่าต้องการลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านให้เป็น
ศูนย์เพื่อหยุดรายได้ของประเทศ

โดยขอดขายน้ำมันของอิหร่านได้เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี พ.ศ. 2564 ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี
ขึ้นรวมถึงการเสนอส่วนลดให้กับผู้ซื้อเอกชนในประเทศจีน

อิหร่านยังสามารถจัดหาน้ำมันดิบจำนวนมากให้กับเวเนซุเอลาและซีเรีย อ้างอิงจากถ้อยคำแถลงของ
เจ้าหน้าที่รัฐ

นอกจากเวเนซุเอลาและลิเบียแล้ว อิหร่านยังได้รับการยกเว้นจากนโยบายของ OPEC ที่ยังคงลดการผลิต
เพื่อเพิ่มราคาน้ำมันในตลาดต่างประเทศ

ข่าวสารอื่นๆ

พิธีไว้อาลัยในเดือนมูฮัรรัม ถูกจัดขึ้นในอิหร่านและเมืองต่างๆ ทั่วโลก

พิธีไว้อาลัยนี้ถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อรำลึกถึงการเสียชีวิตจากการถูกสังหารของอิหม่ามสุเซน (อ.) ซึ่งเป็นอิหม่ามท่านที่สามของชาวมุสลิมชีอะฮ์

พิธีนี้เริ่มต้นจัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนตามปฏิทินจันทรคติของอาหรับ คือ วันที่ 1 เดือนมุฮัรรัม (ตรงกับวันที่ 19 กรกฎาคม 2566) ในอิหร่านและประเทศอื่น ๆ เช่น อินเดีย ปากีสถาน ไทย อินโดนีเซีย อิรัก เลบานอน ตุรกี บาห์เรน อังกฤษ แคนาดา เซเนกัล และคูเวต เป็นต้น

ในช่วงเวลาแห่งการไว้อาลัยในเดือนมุฮัรรัมนี้ บรรยากาศของเมืองต่าง ๆ ในอิหร่านเปลี่ยนไปอย่างมาก ทุกที่กลายเป็นสีดำเพราะถูกประดับด้วยผ้าและธงสีดำทุกที่ ทั้งประตูและหลังคาของมัสยิด, สำนักงาน, ถนน, บ้าน การแต่งกายของผู้คน และบรรดามุสลิมรวมตัวกันในมัสยิดและตามท้องถนนเพื่อจัดพิธีไว้อาลัย

การจัดพิธีไว้อาลัยนี้เกิดขึ้นจากที่อิหม่ามสุเซน (อ) ครอบครัว ญาติสนิทและสหายของท่านถูกกดขี่ ริดรอนสิทธิ และถูกสังหารในเหตุการณ์กัรบะลาที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,400 ปีก่อน

การต่อสู้ของวีรกรรมแห่งกัรบะลา หรือที่รู้จักกันในชื่อ อาฮูรอ เป็นสงครามที่เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 680 ระหว่างกองคาราวานเล็กๆ ของอิหม่ามสุเซน (อ) และกองทัพของยาซิด ผู้ปกครองของราชวงศ์อุมัยยะฮ์ ในสถานที่ที่เรียกว่า กัรบะลา และนำไปสู่การพลีชีพของ อิหม่ามสุเซน (อ) ครอบครัว ญาติสนิทและสหายของท่านทั้งหมด

อิหม่ามสุเซน (อ) ถือว่าการปกครองของยาซิดขัดต่อสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างพี่ชายของอิหม่ามสุเซนกับบิดาของยาซิดซึ่งได้เคยทำไว้ และอิหม่ามถือว่ายาซิดเป็นคนโหดร้ายและไม่ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาและเป็นผู้หลงทาง ท่านอิหม่ามจึงลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนทิศทางของสังคมอิสลามไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง การเสียชีวิตของอิหม่ามสุเซน (อ) ทำให้เกิดกระแสความตระหนักและตื่นรู้ในหมู่มุสลิมในเวลานั้น อิทธิพลและผลของการลุกขึ้นต่อต้านผู้ปกครองผู้ธรรมของท่านอิหม่ามสุเซน (อ) ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้

อิหร่านคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชนโลก

วอลเลย์บอลเยาวชนชายทีมชาติอิหร่านคว้าแชมป์โลกด้วยการเอาชนะอิตาลีอย่างยิ่งใหญ่และเป็นชัยชนะ 8 นัดติดต่อกัน

อิหร่านปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลก รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ครั้งที่ 22 ที่ประเทศบาห์เรน ด้วยการคว้าแชมป์ไปครอบครองได้สำเร็จ

ในนัดสุดท้ายทีมของอิหร่านเผชิญหน้ากับอิตาลีเพื่อชิงแชมป์ และเกมนี้จบลงด้วยคะแนน 3:2 โดยอิหร่านเป็นฝ่ายชนะ จากชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมวอลเลย์บอลเยาวชนชายอิหร่านนอกจากจะคว้าตำแหน่งแชมป์ของการแข่งขันครั้งนี้แล้ว และได้เป็นอันดับที่ 4 ของทีมที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในช่วงเวลาต่างๆ ของทัวร์นาเมนต์นี้ ทั้งยังได้รับรางวัล 2 เหรียญทองและ 1 เหรียญทองแดงอีกด้วย

คลังภาพที่งดงามของอิหร่าน



พิธีไว้อาลัยให้กับอิมามสุเซน (อ.) อิมามท่านที่สามของชีอะฮ์ จัดขึ้นที่เมืองซันจอน (Zanzan)
ประเทศสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน



พิธีไว้อาลัยให้กับอิมามสุเซน (อ.) จัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
ประจำกรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ: ฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฯ
คุณสามารถติดตามข่าวสารล่าสุดของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประจำประเทศไทย ได้ที่เพจเฟซบุ๊ก @IranInTh